

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 1 S.A. 2560

Page :

16, 13

No :

60412561

# ตร.จ่อออกกฎหมายจับเพิ่ม กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าเทพา

กรุงเทพฯธุรกิจ ● นายกษัยนพร้อมรับฟังทุกฝ่าย  
ปมสร้าง "โรงไฟฟ้าเทพา" ยืนยันไม่มีข้อสรุป  
"ประวิตร" สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความ  
เห็นชาวบ้านเพิ่มเติม ด้านตำรวจภูธรภาค 9 ตั้ง  
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเตรียมออกหมายจับ  
ผู้ชุมนุมเพิ่ม ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชน ยืนยันเดิน  
หน้าคัดค้านเตรียมส่งข้อมูลโต้แย้งผลทำเอไอเอสไอเอ  
ถึงมือนายกฯ

จากกรณีการจับกุมผู้ชุมนุมกลุ่มต้าน  
โรงไฟฟ้าเทพา เพชรบุรีเพจไทยคู่ฟ้า สำนักโฆษก  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความ  
เห็นของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ว่า  
รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ โดยขณะนี้ยังอยู่ใน  
ขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า  
นายกฯและรัฐบาลมีความตั้งใจและปรารถนาดีต่อ  
ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ทุกนโยบายและการดำเนินงาน  
ของรัฐบาล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง  
แต่หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาล  
ก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้  
ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และ

อ่านต่อหน้า 13

**ทร.**

เกิดประโยชน์ต่อทุกคน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมทุกรายที่ถูกจับกุมขณะเดินประท้วงอย่างสันติว่า เราไม่ได้กล่าวหาเรื่องเดินขบวน แต่เราใช้กฎหมายความผิดซึ่งหน้าในเรื่องของการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่ได้ใช้กฎหมายเรื่องชุมนุม อย่างไรก็ตาม อดีตนายกรัฐมนตรียังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนในพื้นที่

**สั่งรับฟังความเห็นเพิ่มเติม**

นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความเห็นห่วงในเรื่องนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและรับฟังความเห็นชาวบ้านเพิ่มเติม ทั้งนี้ขั้นตอนการทำไอเอสไอเอสของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่

ผ่านภาคคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว 6 ครั้ง และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำกลับไปทบทวนในหลายประเด็นที่ชาวบ้านเรียกร้อง พร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจขณะนี้ทาง สผ.กำลังรอรายงานอีไอเอสไอเอสฉบับสมบูรณ์จาก กฟผ. ซึ่งยังไม่ได้ส่งกลับมา หากส่งมาแล้วก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. อีกครั้ง ถ้าเห็นชอบก็จะเสนอต่อ กก.วล. และ ครม. ต่อไป

**ตั้งคกก.สอบ-จ่ายอออกหมายจับเพิ่ม**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งจะแยกการทำงานออกเป็นสองส่วน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับแกนนำทั้ง 16 คน ทั้งการสอบสวนพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและพยานแวดล้อม เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนก่อนส่งฟ้อง และอีกส่วนคือ อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมกับผู้ชุมนุมที่เข้าข่ายกระทำความผิดร่วมกัน

โดยจะตรวจสอบจากภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ ขณะที่มีการชุมนุมและเกิดเหตุชุมนุมกันขึ้น หากพบว่าบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดก็จะดำเนินการออกหมายจับทุกคน ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่

ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งชาวบ้าน  
ผู้ชุมนุมโดยจะดำเนินการเอาผิดไป  
ตามพยานหลักฐาน ซึ่งชุดทางคณะ  
พนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีการ  
ประชุมวางกรอบการทำงานอีกครั้ง  
**เครือข่ายยันเดินทางหน้าด่านโรงไฟฟ้า**

ในส่วนของท่าทีเครือข่ายคน  
สงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้า  
ถ่านหิน นายเอกชัย อิศระหะ  
เลขานุการคณะกรรมการประสานงาน  
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เปิด  
เผยว่า ทางแกนนำจะกำหนดท่าที  
การเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อเดินทาง  
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
เทพาต่อไปรวมทั้งแนวทางในการ  
ต่อสู้ทางกฎหมาย เพื่อเรียกร้อง  
ความเป็นธรรมให้กับแกนนำและ  
ชาวบ้านที่ถูกจับกุม

นายดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงาน  
เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและ  
สิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (PER-  
MATAMAS) กล่าวว่า ในส่วนของ  
เครือข่ายนั้นเราแค่ต้องการเดินทาง  
จาก อ.เทพา จ.สงขลาเพื่อมาบอก  
ความทุกข์ยากลำบากซึ่งเกิดขึ้นจาก  
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ที่เราพยายามบอกมา 3 ปีที่ผ่านมา  
แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เมื่อเห็น  
โอกาสดีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการมายัง  
จ.สงขลา ด้วยความสันติแต่กลับ  
ต้องพบกับการกระทำของทหาร  
ตำรวจ ด้วยความรุนแรงพร้อมทั้ง  
แจ้งความดำเนินคดีจนทำให้พวก  
เราอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้

"เรายื่นหยัดที่จะขอเรียกร้อง  
ให้รัฐบาลเห็นใจคนเทพา คนสงขลา  
และคนปัตตานีเกี่ยวกับความฉ้อฉล  
ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอ.เทพา  
ด้วยการไม่ให้ภาคประชาชนเข้าไป  
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น"  
นายดิเรกกล่าว

#### **จัดหลักฐานโต้ทำร้ายเจ้าหน้าที่**

ส่วนข้อกล่าวหาจากรัฐอัยการ  
ใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่นั้นเรามี  
พยานหลักฐานที่แน่นอนว่าตำรวจ  
ได้สลายการชุมนุม อย่างไรก็ตามจะ  
เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเรายังมีความ  
ตั้งใจยื่นหนังสือให้ถึงมือนายกฯ  
ด้วยความสันติเพื่อแจ้งเรื่องความ  
เดือดร้อนเท่านั้น

"ผมเชื่อว่า พวกเราก็กังมีสิทธิ  
ยื่น เช่นเดียวกับหลายหน่วยงาน  
หรือองค์กรต่างๆ เพราะเราเป็นคน  
ไทยคนหนึ่ง โดยไม่คาดคิดว่า  
เราจะถูกทำร้าย ไล่ตีและจับขัง  
พวกเราเช่นนี้ ทั้งนี้ เรายังเชื่อมั่น  
ในรัฐบาล หากยังให้ออกาสพูดคุย  
กับรัฐบาลเพื่อการยกเลิกโครงการ  
นี้ เพื่อส่งมอบข้อมูลที่โต้แย้งกับ  
รายงานไอเอสไอเอเอ ที่ฉ้อฉลและไม่  
ชอบธรรม ซึ่งรายงานฉบับนี้กำลัง  
เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วเรายืนยันว่า  
จะเคลื่อนไหวต่อไปโดยไม่ให้ความ  
ยากลำบากของเราต้องมาสูญเปล่า  
เราต้องนำข้อมูลที่สำคัญนี้ส่งมือถึง  
รัฐบาลให้ได้" นายดิเรกกล่าว